



CSO/EL 015/2019

14 สิงหาคม 2562

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ CSO EL 004/2019 ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ดุสิต เวิลด์วายด์ มัลดีฟส์ จำกัด (Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd.) (“DWM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดุสิต เวิลด์วายด์ จำกัด ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทที่จัดตั้งใหม่: บริษัท ดุสิต เวิลด์วายด์ มัลดีฟส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์

วัตถุประสงค์: เพื่อรับบริหาร โรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ *

ทุนจดทะเบียน

และชำระแล้ว: 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ห้าพันดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น (ห้าพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หนึ่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

โครงสร้างการถือหุ้น:	<u>รายชื่อผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>ร้อยละ</u>
	1. บริษัท ดุสิต เวิลด์วายด์ จำกัด	4,999	99.98
	2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	<u>1</u>	<u>0.02</u>
	รวม	<u>5,000</u>	<u>100.00</u>

แหล่งเงินทุนที่ใช้: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

การจัดตั้ง DWM เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ซึ่งในการปรับโครงสร้างดังกล่าว มีบริษัทย่อย 2 บริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้วได้แก่ ก) บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ อินเวสเมนต์ จำกัด (Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. (“DMS2”) เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม โดยจะรับ

โอนกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มาจาก DMS Property Investment Pvt. Ltd. (“DMS”) และ ข) บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. (“DMS3”) เพื่อเช่าช่วงและเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ มาจาก DMS2 ส่วน DWM จะทำหน้าที่รับบริหารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์

รายการจัดตั้ง DWM ดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิ์ ซึ่งคิดเป็นยอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 153,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาท) ขนาดของรายการสูงสุดคำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.001 ของสิทธิ์ร่วมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์ พ.ศ. 2547

หากรวมรายการได้มาซึ่งสิทธิ์ย้อนหลัง 6 เดือน ขนาดของรายการได้มาซึ่งสิทธิ์สะสมไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น แต่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มณฑณี สุรกาญจน์กุล -
(นางสาวมณฑณี สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ *บริษัท ดุสิต เวิลด์วายด์ มัลดีฟส์ จำกัด ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จะมาบริหารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ แทน บริษัท ดุสิต เวิลด์วายด์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ในปัจจุบัน